



# Tạo đột phá từ cải cách hành chính

*“Tăng cường cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được xác định là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.*



Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác CCHC mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC; thực hiện nghiêm quy định “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân”. Bám sát chỉ đạo của

tỉnh, trong năm 2020, các số, ngành đã rà soát toàn bộ TTHC của 16 lĩnh vực để đưa ra phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết của 1.078 TTHC, đạt 40,87% so với quy định của trung ương, vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm nay, tỉnh sẽ rà soát khoảng 60 TTHC thuộc các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp gồm: tài nguyên và môi trường; xây dựng; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; giao thông vận tải; lao động - thương binh và xã hội, trên cơ sở đó có phương án đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các số, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Quý đầu tư phát triển Thái Bình: Việc này đã góp phần rút ngắn từ 2 - 3 ngày cho một quy trình thủ tục và việc không trực tiếp vào phòng làm việc của chuyên viên các phòng, ban đã tránh được những phiền hà không đáng có cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, tổng số TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.321/1.326 TTHC (chiếm 99,62%); số TTHC được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 208/221 TTHC (chiếm 94%). Các hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” cơ bản đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua triển khai cho thấy việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đã tạo chuyển biến đáng kể, tăng hiệu quả làm việc, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho người dân và doanh

nh nghiệp, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, đồng thời thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... phần đầu 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được cung cấp đến người dân” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4. Năm 2020, tỉnh đã cung cấp 947 DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng DVCTT của tỉnh (đạt 53,4%, cao hơn yêu cầu Chính phủ đề ra). Đầu năm nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.223 DVCTT mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giao các số, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh chủ trì,

phối hợp với UBND huyện, thành phố xây dựng quy trình để tổ chức triển khai đối với từng TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý; phần đầu trong năm 2021 tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT mức độ 3 đạt 80%, mức độ 4 đạt 50%. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 nên từ cuối năm 2020 đến nay tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT mức độ 3, mức độ 4 của Trung tâm ngày càng tăng, chiếm trên 60%. Việc nộp hồ sơ trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, người nộp hồ sơ có thể nộp mọi lúc, mọi nơi tại bất cứ đâu có kết nối internet, không phải đi lại nhiều lần, không phải xếp hàng và không mất thời gian chờ đợi. Đối với DVCTT mức độ 4, người dân, tổ chức, doanh nghiệp không phải

đi lại lần nào từ nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả nên hạn chế được các tiêu cực, phiền hà. Việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách TTHC thời gian qua đã tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, mang lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình tăng 3 bậc so với năm 2019, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 5/11 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng. Môi trường đầu tư được cải thiện đã góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Quý I/2021, Thái Bình đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 6 dự án mới với vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 4.747 tỷ đồng.

ĐÀO QUYÊN

## Ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát bộ TTHC và báo cáo, trình UBND tỉnh công bố quyết định cắt giảm thời gian thực hiện 19 TTHC. Hiện nay, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở gồm 33 TTHC, trong đó 100% đều được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Sở không nhận hồ sơ nộp trực tiếp. Các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn; hầu hết kết quả được trả qua thư điện tử hoặc qua bưu điện gửi tổ chức, cá nhân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

## Ông Trần Minh Tuyền, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong cải cách TTHC của tỉnh thời gian qua đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, mang lại niềm tin cho doanh nghiệp. Nhiều TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh được rút ngắn trình tự, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tăng tính công khai, minh bạch, tránh phiền hà cho doanh nghiệp.

# Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

*Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã nâng mức cảnh giác phòng, chống dịch lên cao nhất gắn với duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.*



Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình trang bị kính chắn giọt bắn cho nhân viên bán hàng.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các bộ phận làm việc tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã chia thành 2 ca làm việc và thực hiện đầy đủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Ông Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, Công ty tổ chức họp trực tuyến với các bộ phận, không tiếp xúc trực tiếp, thảo luận về chiến lược phát triển doanh nghiệp trong diện ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Đối với thị trường trong nước đã mở rộng các kênh phân phối, siêu thị và đa dạng hóa các kênh tiếp cận khách hàng, nhất là bán hàng online đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Với chiến lược đó, sản xuất, kinh doanh của Công ty duy trì ổn định, 5 tháng đầu năm doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2021 Công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Đối với ngành may, nhiều doanh nghiệp duy trì đã tăng trưởng, ổn định nguồn hàng và thị trường xuất khẩu. Công ty TNHH HNP, xã Đông Thanh (Vũ Thư) chuyên may hàng jacket và sơ mi xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã nỗ lực vừa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, tạo việc làm cho 400 lao động. Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty cho biết: Trong bối cảnh các chuyên gia, khách hàng nước ngoài không đến được trực tiếp nhà máy do dịch Covid-19, Công ty đã tận dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển phát nhanh để bảo đảm duy trì ổn định mọi hoạt động. Công ty lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng

khá. Ông Phạm Bá Tuyền, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cho biết: Trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19, Chi nhánh luôn quan tâm tới khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh của ngân hàng, tiếp tục huy động nguồn vốn, bảo đảm tín dụng chuyển dịch đúng hướng. Hết tháng 4/2021, nguồn vốn huy động cuối kỳ đạt gần 6.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 7.300 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 105,4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã lên phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh. Các doanh nghiệp, đơn vị khối ngân hàng, xăng dầu do đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều khách hàng đã trang bị kính chắn giọt bắn, ngồi giãn cách, bố trí 50% cán bộ làm việc trực tuyến và điều động hỗ trợ giữa các bộ phận với nhau khi cần. Các doanh nghiệp, đơn vị đã quan tâm đến sức khỏe, bảo đảm an toàn cho người lao động và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp, Đảng ủy Khối đã có văn bản gửi các doanh nghiệp về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm một số doanh nghiệp, đơn vị để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đồng viên các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục vượt khó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với phương châm “biến nguy thành cơ”, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại, nhất là thương mại điện tử nhằm kết nối cung cầu, tìm nguồn hàng và đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

THU THỤY

Những ngày gần đây, thời tiết diễn biến thất thường đã gây ảnh hưởng tới môi trường ao nuôi và tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển gây hại cho thủy sản. Vì vậy, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy đang tăng cường đơn đốc, hướng dẫn người nuôi trồng thủy sản (NTTS) thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản. Năm 2021, huyện Thái Thụy phấn đấu nuôi trồng 4.310ha thủy sản. Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn có diện tích NTTS đơn đốc, hướng dẫn các hộ dân làm tốt việc cải tạo ao đầm, tập trung xuống giống đúng thời vụ. Hiện tại, toàn huyện đã thả giống đạt gần 100% diện tích nước lợ với gần 150 triệu con giống gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá song, cá vược..., các diện tích còn lại đang chờ san giống. Ngay sau khi thả giống, các hộ NTTS đã tập trung ngay vào chăm sóc, bảo vệ thủy sản, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Chính, hộ nuôi tôm tại thị trấn Diêm Điền cho biết: Vụ này gia đình tôi nuôi thả hơn 1ha tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp. Đến nay, sau gần hai tháng nuôi thả tôm đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến đến đầu tháng 6 cho thu hoạch. Để bảo đảm tôm phát triển tốt, trong suốt quá trình nuôi tôi thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học để giữ môi trường nước ổn định. Khi tôm nuôi được hơn 1 tháng tuổi trở đi rất nhạy cảm với biến động của môi trường. Thời tiết lúc nắng, lúc mưa như hiện nay dễ khiến tôm mắc các bệnh gây chết hàng loạt, vì vậy, tôi thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh, duy trì các yếu tố môi trường bảo đảm thích hợp, nhất là duy trì ổn định độ pH trong nước bằng vôi bột; san tằm để bảo đảm mật độ; cho tôm ăn khẩu phần thích hợp với mật độ và kích cỡ tôm, định kỳ bổ sung vitamin C, khoáng vi

# THÁI THỤY Phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản

lượng, men tiêu hóa để tôm tăng sức đề kháng. Cùng với các hộ nuôi tôm, các hộ nuôi cá vược, cá song tại các xã ven biển trên địa bàn huyện cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản. Anh Phạm Tiến Thuật, hộ NTTS xã Thụy Hải cho biết: Hiện nhà tôi nuôi tôm sú và cá song, đang trong giai đoạn chuyển mùa nên các đối tượng thủy sản hay mắc bệnh, gây tổn thất cho người nuôi, như với tôm là bệnh đỏ tôm và đốm trắng, còn với cá bệnh đốm đỏ, bệnh đường ruột, bệnh nấm thủy mi, bệnh trùng mô neo. Vì vậy, trong lúc cho tôm, cá ăn tôi thường xuyên theo dõi quá trình ăn của chúng, đồng thời kết hợp theo dõi nguồn nước trong ao, hạn chế lấy nước vào ao, nhất là thời điểm nguồn nước cấp bên ngoài có độ mặn cao và hiện là thời điểm các dịch bệnh hay phát sinh nên cần lấy nước vào để bị lây dịch bệnh. Ngoài ra, tôi tăng cường khẩu phần ăn cho

tôm, cá, đối với thức ăn cho cá vược là những loại cá tạp thì lựa chọn cá còn tươi. Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Thái Thụy thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn kèm theo các trận mưa rào đầu mùa đã làm cho môi trường ao nuôi biến đổi bất lợi dẫn đến sức đề kháng của đối tượng nuôi giảm, nhất là tạo điều kiện cho bệnh đốm trắng trên tôm, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tại một số ao, đầm ở các địa phương ven biển đã xuất hiện tình trạng tôm chết do bị bệnh đốm trắng. Để phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi và ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX NTTS trên địa bàn tập trung đơn đốc, hướng dẫn các hộ NTTS thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho tôm nuôi. Theo đó, thường xuyên theo dõi, nếu thấy tôm chết bất thường cần báo ngay cho chính

quyền địa phương để cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn thực hiện ngay việc thu gom, tiêu hủy, không được vứt xác tôm chết bừa bãi ra kênh mương thủy lợi làm ảnh hưởng đến môi trường nước và các hộ nuôi tôm trong khu vực. Đồng thời, xử lý triệt để mầm bệnh bằng hóa chất Chlorine nồng độ 30ppm, giữ nguyên nước trong ao từ 7 - 10 ngày mới xả ra ngoài. Khuyến cáo hộ nuôi tôm thời gian này hạn chế lấy nước vào ao nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý, giữ ổn định môi trường nước trong ao nuôi. Vào những ngày trời mưa nên dùng vôi bột rải xung quanh bờ ao trước khi mưa để ngăn nước mưa mang lượng phân chua và các chất bẩn vào ao nuôi... UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện tăng cường cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản.

TRẦN TUẤN



Các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thái Thụy chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho tôm.